



Ta xin thể bởi Allah, - insha Allah - cho dù Ta có thể, nhưng rồi Ta thấy điều khác tốt hơn nó thì chắc chắn Ta chuộc lại lời thể của mình và đi đến điều tốt đẹp kia.”

Ông Abu Musa Al-Ash'ary nói: Tôi đã đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ cùng với một nhóm người trong bộ tộc Ash'ary của tôi, và tôi xin Người cung cấp lạc đà chở chúng tôi và đồ đạc của chúng tôi, và Người ﷺ nói: “Thể bởi Allah, Ta không chở các ngươi, bởi vì Ta không có gì để chở các ngươi”. Sau đó chúng tôi ở lại một hồi lâu theo ý muốn của Allah, thể là những con lạc đà được mang đến và Người ﷺ bảo đưa cho chúng tôi ba con lạc đà mập mạp. Khi chúng tôi lên đường, một số người trong chúng tôi nói với nhau: Allah sẽ không ban phúc lành cho chúng ta. Chúng ta đến đòi Thiên Sứ Allah ﷺ lạc đà để chở chúng ta đi và Người đã thể không chở chúng ta nhưng rồi Người đã chở chúng ta. Vì vậy, chúng tôi đã đến gặp Thiên Sứ Allah ﷺ và chúng tôi đã đề cập điều đó với Người, và Người nói: “Không, chính Allah đã chở các ngươi, Ta xin thể bởi Allah, - insha Allah - cho dù Ta có thể, nhưng rồi Ta thấy điều khác tốt hơn nó thì chắc chắn Ta chuộc lại lời thể của mình và đi đến điều tốt đẹp kia.”

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Abu Musa Al-Ash'ary lại rằng ông đã đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ với một nhóm từ bộ tộc của ông ấy, và mục đích của họ là xin Thiên Sứ ﷺ cho họ lạc đà để cưỡi, để họ có thể tham gia vào cuộc Jihad cùng với Người ﷺ. Thiên Sứ ﷺ đã thể không chở họ và Người không có gì để chở họ. Họ quay lại và ở một lúc lâu thì ba con lạc đà được mang đến cho Thiên Sứ ﷺ và Người đã gửi đến cho họ. Một số trong bọn họ nói với nhau: Allah không ban phúc lành cho chúng ta về những con lạc đà này, bởi vì Thiên Sứ ﷺ đã thể không chở chúng ta nhưng chúng ta đã đến xin Người. Thiên Sứ ﷺ nói: Đấng chở các ngươi là Allah Tối Cao, bởi vì Ngài là Đấng ban cho sự thành công và ban phát bổng lộc, còn Ta là nguyên nhân khiến điều này xảy ra qua bàn tay của Ta. Sau đó, Thiên Sứ ﷺ nói: Thể bởi Allah, quả thật Ta thể về bất cứ điều gì rằng Ta thực hiện nó hoặc không thực hiện nó, nhưng khi Ta thấy điều khác tốt hơn điều Ta đã thể thì Ta sẽ thực hiện cái tốt hơn và bỏ cái điều đã thể và chấp nhận chuộc lỗi.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

